



GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

Chùa Association Bouddhique

Khánh Anh

Bản tin ngắn số 4 về Khóa Tu Học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 26 - 2014 tại Thụy Sĩ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Đức

Kính thưa quý Đạo Hữu Phật Tử,

Thời gian chỉ còn hơn một tháng nữa là **Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 26** sẽ được diễn ra tại vùng **Schwarzsee (gần Fribourg) Thụy Sĩ** do **Thượng Tọa Thích Quảng Hiền và Phật Tử** tại Thụy Sĩ đứng ra đăng cai tổ chức. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu sẽ hỗ trợ những phương diện nào mà địa phương đứng ra tổ chức cần đến như : Ban Trang Trí, Ban Trai Soạn, Ban Văn Phòng, v.v... Hôm nay chúng tôi xin sơ lược qua một số thành quả đã được ghi nhận như sau :

Về số học viên tham gia : Đầu tiên phải kể đến những xứ Bắc Âu và sau đó sẽ lần lượt nói đến những địa phương khác của Âu Châu.

Na Uy do **Đại Đức Thích Viên Tịnh Trụ Trì** chùa **Tam Bảo** tại **Moss** cho hay đã có gần **30** học viên đi bằng máy bay. Phần **Đại Đức Thích Viên Giác Trụ Trì** chùa **Đôn Hậu** tại **Trondheim** cũng sẽ có **2** Phật Tử đi máy bay cùng.

Thụy Điển do **Thượng Tọa Thích Tâm Huệ** tại **Malmo** cho hay đã có **3** học viên và **Thượng Tọa Thích Tịnh Phước** sẽ hướng dẫn **10** học viên đi máy bay đến Thụy Sĩ.

Phần Lan theo chỗ **Thượng Tọa Hạnh Bảo** cho biết cũng sẽ có vài học viên đi máy bay đến Thụy Sĩ. Hiện giờ có **1** Phật Tử ghi danh từ **Helsinki**.

Đan Mạch ban đầu **Thượng Tọa Thích Giác Thanh** định tổ chức đi xe Bus; nhưng nay thì đã đổi sang đi máy bay, vì đường quá xa, hiện giờ đã ghi danh **5** vị. **Thầy Pháp Trú** sẽ đi xe Bus với chùa Viên Giác Hannover cùng với **5** Phật Tử tại Ejsberg, **Thầy Pháp Quang** đã đặt vé máy bay đi cùng với **10** Phật Tử, **Sư Cô Hạnh Khánh** sẽ đi chung xe Bus với chùa Viên Giác. Có **10** Phật Tử ở Đan Mạch gửi phiếu ghi danh rồi, đi tự túc. Con số học viên chưa chính thức đến từ Đan Mạch chắc cũng không dưới **30** người.

Anh quốc do **Thượng Tọa Thích Phước Huệ** vận động kêu gọi Phật Tử gồm London, Manchester và Birmingham, tại **Birmingham** Đạo Hữu **Đồng Vân** cho biết được **6** học viên ghi danh và **London** Đạo Hữu **Đồng Toàn** cho hay có **19** học viên đi máy bay đến trực tiếp Thụy Sĩ.

Nga là một nước tương đối xa, nhưng năm nay đã có **28** người đang xin Visa vào Thụy Sĩ để dự khóa Tu Học kỳ này, nhưng kết quả chưa biết sẽ ra sao. Mong rằng nhiều người sẽ được đến dự đầy đủ.

Đức là một trong những nước lớn của Âu Châu và số người Việt cư trú cũng nhiều, nên năm nay số học viên tham dự đi xe Bus đã có **3** nơi gồm **4** xe Bus. Đó là **Hannover, Dusseldorf** và **Munchen**. Ngoài ra còn xe tư nhân nữa. Chùa **Linh Thứu** ở **Berlin** do **Sư Cô Tuệ Nguyệt** hướng dẫn mua vé xe lửa được **6** vị. **Chùa Bảo Quang** do **Sư Cô Tuệ Đàm Nghiêm** đặt vé xe lửa cho **10** vị. **Tịnh Thất Bảo Thành** do **Ni Sư Minh Hiếu** hướng dẫn phái đoàn **8** vị. Do vậy con số học viên và chư Tăng Ni tại Đức sẽ tham dự khoảng từ **150** đến **200** người như mọi năm.

Nước **Hòa Lan** qua **Thượng Tọa Thích Minh Giác** cho biết sẽ có khoảng **20** người đi máy bay.

Bỉ ở thủ đô **Bruxelle** do chị **Diệu Chơn - Trần thị Mỹ Ngôn** cho biết được **9** học viên đi bằng xe lửa và **1** vị đi bằng máy bay. Nghe nói cô **Diệu Hảo - Nguyễn thị Trường Nghi (Chùa Tuệ Giác - Liege)** có tổ chức chiếc xe **9** chỗ, hiện giờ bà con học viên ghi danh được **5** chỗ, bà con Phật Tử ở Liège muốn tham dự xin liên lạc với cô **Diệu Hảo** sớm.

Áo cũng như mọi khi, chắc số người tham dự sẽ không quá 5 người. Còn nước Ý năm này chẳng biết như thế nào.

Đến nước Pháp là nước chủ lực, theo **Thượng Tọa Quảng Đạo** cho biết thì Paris đã đầy 2 xe Bus, nếu có Phật Tử ghi danh sẽ thuê thêm một chiếc xe thứ 3, **Chùa Phổ Hiền Strassburg** một xe gần đủ số 50 chỗ, **Marseille** được 19 học viên cùng **Toulouse** 30 học viên (**Chùa Quảng Đức**) thuê một xe Bus. **Chùa Thiện Minh – Hoà Thượng Tánh Thiệt** cho biết Phật Tử đi xe nhà hơn 60 người. Phật Tử **Besancon** do chị **Diệu Dung – Bùi Ngọc Hạnh** ghi danh gần 10 học viên. Phật Tử ở **Grenoble** gửi phiếu ghi danh được 6 học viên chính thức. Phật Tử từ Paris đi xe nhà khoảng 10 người. Riêng 4 xe Bus và xe nhà cũng đã 300 người rồi, đó là chưa kể đến những người đi xe nhà ở các vùng lân cận nước Thụy Sĩ.

Cuối cùng là địa phương nhà **Thụy Sĩ**. Cho đến giờ này cả Ban Tổ Chức địa phương cũng như những người ghi danh tham gia khóa học cũng sẽ đạt đến con số trên dưới 100 người. Ngoài ra những người đến từ Hoa Kỳ hay Canada hoặc Úc Châu cũng chưa kể đến.

Tổng kết sơ khởi cho đến giờ này đã có trên dưới 731 học viên chính thức ghi danh tham dự Khóa Tu Học và con số cuối cùng có thể nâng lên trên dưới 830 người là con số lý tưởng, bởi vì trong số học viên chưa kể đến Gia Đình Phật Tử. Các anh chị em Gia Đình Phật Tử nên mang theo lều trại cá nhân để cắm trại bên trong vườn của Khóa Tu Học cũng rất đẹp cho những sinh hoạt ở ngoài trời.

Lần trước được Thượng Tọa Thích Quảng Hiền cho biết là quý vị đi máy bay từ các nơi đến **Geneve** hay **Zürich** - Thụy Sĩ. Khi quý vị đến phi trường **Geneve** hay **Zürich** sẽ có Ban tổ chức địa phương cầm **lá cờ Phật Giáo** đón tiếp và hướng dẫn đưa quý vị từ ga xe lửa về ga **Fribourg**, khi đến đó sẽ có Ban Vận chuyển đưa quý học viên về trường học ở **Schwarzsee**. Trường hợp quý vị đi theo đoàn số người nhiều, xin loan báo cho biết phi trường nào để đi thuê xe đón, thay vì số tiền mua vé xe lửa, quý vị có thể lấy số tiền đó giúp Ban Vận Chuyển. Vậy phái đoàn nào đi máy bay và muốn được đón ở các phi trường **Geneve** hay **Zürich** tại Thụy Sĩ thì xin liên lạc thẳng với **Thượng Tọa Thích Quảng Hiền** số : ++41.31.911.9466 điện thoại cầm ++41.79.848.1656 hoặc E-Mail: chuatrithu@ymail.com hay trực tiếp với **Thượng Tọa Quảng Đạo** E-Mail : thichquangdao@khanhanh.fr hoặc Tel : ++33.1.46.55.84.44 điện thoại cầm ++33.7.70.07.33.99 gấp.

Ngoài ra đầu cho **quý vị đi xe Bus hay máy bay hoặc xe hơi đi nữa thì cũng nên điền phiếu ghi danh Tên Họ, địa chỉ, điện thoại, e-mail cho đầy đủ, cần nhất nhớ ghi ngày giờ đến phi trường nào ? chuyến bay, giờ đến hay nhà ga ? chuyến xe lửa đến mấy giờ và khứ hồi, xin gửi về cho Thượng Tọa Quảng Đạo** theo địa chỉ E-Mail bên trên để tiện việc làm hồ sơ học viên cũng như trong việc phân ban được dễ dàng hơn. Hồ sơ ghi danh này quý vị có thể Download phiếu có gửi kèm. Xin quý vị đừng quên điều này.

Một bao gạo 30€ để ủng hộ cho Khóa Tu Học vốn là một truyền thống có từ thời Hòa Thượng Chủ Tịch còn tại thế. Nhờ sự ủng hộ của các học viên không đi tham dự được kỳ này, mà Giáo Hội cũng đỡ bớt đi những gánh nặng cho việc thâm hụt ngân quỹ. Kính mong quý vị tiếp tục hỗ trợ cho. Công đức thật là không nhỏ.

Trên đây là một số điểm cần thiết để tường trình lên chư Tôn Đức cũng như gửi đến các học viên xa gần. Mong rằng quý vị sẽ có những ngày tu học thật là an lạc bên chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như những người bạn Đạo thân thương của mình.

Bagneux, ngày 22 tháng 5 năm 2014

Chứng minh Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 26

BDH Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu

Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm



Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt

Hòa Thượng Thích Như Điển